

Khám sản phụ khoa bằng mỏ vịt có đau không?

Khám phụ khoa bằng mỏ vịt có đau không là khúc mắc của rất nhiều chị em, nhất là với những phụ nữ chưa hành kinh nghiệm kiểm tra. Để giúp phụ nữ trả lời khúc mắc, bài viết dưới đây sẽ chế tạo các kiến thức quan trọng về hình thức thăm khám này.



Hỏi: Chào bác sĩ, tôi và đàn bà tôi có quan hệ tình dục nhiều, khiến cho cô ấy bị viêm nhiễm sản phụ khoa, thời gian này tôi đưa đàn bà cháu đi thăm khám phụ khoa, bác sĩ bảo phải thăm khám với mỏ vịt mới biết được, phụ nữ em sợ đau đớn, cần thiết đã từng mong đi về. Em mong hỏi bác sĩ là thăm khám sản phụ khoa bằng mỏ vịt thì có đau đớn không?
Chiền Bách Minh - Thanh Trì - Hà Nội

1. Tìm hiểu về hình thức thăm khám sản phụ khoa bằng mỏ vịt

Thăm khám sản phụ khoa là hình thức kiểm tra vùng kín của bạn nữ nhằm nhận ra những nguyên nhân gây nhiễm trùng hoặc các căn bệnh giao hợp. Thông thường, quy trình khám sản phụ khoa gồm các thao tác: thăm khám bên Ngoài, khám cô bé, thăm khám tử cung, thăm khám dịch bộ phận sinh dục, kiểm tra nước giải. Trong giai đoạn tuân thủ, để có khả năng xét nghiệm những dấu hiệu căn bệnh một phương pháp khía cạnh nhất, bác sĩ sẽ sử dụng mỏ vịt để có thể xem xét và đánh giá các cơ quan

trong bộ phận sinh sản.

- [**Đi khám phụ khoa có mất nhiều tiền không**](#)
- [**Giá khám phụ khoa**](#)
- [**Phòng khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội**](#)

Sở dĩ được gọi là mỏ vịt do vì hình loại của dụng cụ này tương đối giống với mỏ vịt. Đây là một thiết bị y khoa chuyên dùng để kiểm tra âm đạo của bạn nữ. Nếu thí dụ trước kia phần lớn chỉ sử dụng kẹp mỏ vịt được tuân thủ từ kim cái thì bây giờ, ở nhiều Cơ sở từng thế kim chiếc với thiết bị mỏ vịt nhựa, mềm dẻo, không dẫn đến kích ứng niêm mạc và suy yếu cảm thấy khó chịu khi thăm khám giúp chị em.

Chẳng phải tình huống nào cũng sẽ được chỉ dẫn kiểm tra sản phụ khoa bằng thú mỏ vịt. Hình thức khám này chỉ được sử dụng đối với những con gái từng kết hôn.

Tuy nhiên mang bất kỳ tình huống nào, trường hợp đó là trong liệu trình kiểm tra đàn bà có các dấu hiệu viêm nhiễm phụ khoa thường chảy huyết trắng bất luôn thì bác sĩ bắt buộc phải có những can thiệp sâu hơn để nhận biết căn bệnh.

2. Quy trình kiểm tra sản phụ khoa bằng mỏ vịt

Nhìn chung, phác đồ thăm khám phụ khoa bằng mỏ vịt hơi dễ dàng và chỉ xảy ra trong tầm từ 3 tới 5 phút sở hữu 4 bước cơ bản đó là sau:

Bước 1: thăm khám bên Ngoài cô bé

Thăm khám bên Cùng với âm hộ mang thao tác kiểm tra hình dáng bên Bên cạnh, nếp gấp âm đạo, vùng kín xem có dấu hiệu bất luôn thường không. Tại bước này, bác sĩ có khả năng phát hiện các bệnh sinh dục đó là mụn cóc sinh dục, hiện tượng niêm mạc bộ phận sinh dục sưng đỏ...

Bước 2: sử dụng mỏ vịt xem xét trong âm hộ

Khi đưa mỏ vịt lên âm đạo thì đàn bà có thể cảm thấy đôi chút khó chịu, hơi căng tức tại vùng bụng sau. Cách để cảm giác này nhanh chóng qua đi là đàn bà hãy thả lỏng đối tượng, không gồng cứng cơ thể. Trong thời kỳ tuân thủ, bác sĩ sẽ căn chỉnh chỗ của phễu mỏ vịt để có khả năng xét nghiệm những chỗ không giống nhau. Sau đó, chuyên gia dùng tế bào từ cổ tử cung để thực hiện kiểm tra Pap. Xét nghiệm này sẽ giúp con gái

nhận ra được những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, triệu chứng tiền ung thư hoặc ung thư cổ tử cung.

Bước 3: kiểm tra với tay

Tại bước kế tiếp, chuyên gia sẽ kiểm tra bằng tay ở khu vực bụng dưới nhằm xác định kích thước, khu tử cung, các khối sỏi bất thường... ở bước này phụ nữ cũng hãy thả lỏng cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ nhé để vấn đề xét nghiệm được tiếp diễn thuận lợi.

Bước 4: khám trực tràng của người bệnh

Với bước khám trực tràng, chuyên gia sẽ đưa một ngón tay tới trong trực tràng để có thể kiểm tra ở khu vực cơ bắp giữa âm đạo, "cửa sau" hoặc những khối u ở phía dưới hậu môn, trực tràng, bên trong âm đạo...

3. Trả lời thắc mắc: khám sản phụ khoa bằng mỏ vịt có đau đớn không?

Trên đây thực tế, tùy từng mẫu dụng cụ mỏ vịt được sử dụng mà cảm thấy sẽ khác nhau. Ví như ví dụ những năm trước đây, bác sĩ phần lớn chỉ sử dụng mỏ vịt với kim loại khiến cho con gái thì có cảm giác lạnh, khó chịu lúc đưa vào vùng kín thì hiện giờ, thiết bị kim mẫu từng được phần lớn những phòng khám thay thế bằng dưỡng chất liệu nhựa dẻo, mỏ vịt sử dụng một lần cần thiết hoàn toàn không dẫn tới đau đớn. Bên cạnh xuất, nếu thí dụ bác sĩ có kinh nghiệm tuân thủ cũng sẽ khiến quá trình thăm khám trở cần thiết nhẹ nhàng hơn. Trước hết, bạn nữ có thể khó chịu một chút vì chưa quen sở hữu sự có mặt của vật thể lạ trong bộ phận sinh dục, tuy nhiên chỉ cần thả lỏng và phối hợp theo hướng dẫn của chuyên gia thì cảm thấy này sẽ liền mất.

Mặc dù vậy phụ nữ cần thiết chú ý, tình huống trường hợp như sự không dễ chịu ngưỡng vượt sức chịu đựng, con gái cần thiết thông báo ngay cho bác sĩ khám để được điều chỉnh kích thước cũng như là khu vực của mỏ vịt để suy nhược bớt cảm thấy mệt mỏi.

4. Một vài lưu ý khi đi kiểm tra sản phụ khoa

Cùng với ra, để có kết quả kiểm tra chuẩn xác nhất, bạn nữ cần thiết ghi nhớ một số lưu ý quan trọng như sau:

- Không khám sản phụ khoa lên những ngày hành kinh, hiệu quả nhất nên đợi khoảng sau kỳ kinh 3 ngày.
- làm giảm quan hệ tình dục, tối thiểu trong khoảng một đến 2 ngày trước thăm khám.
- vệ sinh sạch sẽ vùng âm hộ, lưu ý lựa sắm dung dịch rửa ráy được bảo vệ, lành đặc tính. Giảm thiểu tình trạng sử dụng các cái nước rửa có dinh dưỡng tẩy rửa mạnh sẽ ảnh hưởng đến kết quả nhận biết.
- Ngưng sử dụng các loại kháng sinh xoa hay đặt bộ phận sinh dục trước thời điểm khám phụ khoa.

Đó là vậy là mang các thông tin Trên đây, đàn bà đã được giải đáp câu hỏi thăm khám phụ khoa với mổ vệt có đau không đồng thời “bỏ túi” những kinh nghiệm bổ ích trước thời điểm làm thăm khám. Khi nhận biết cô bé có triệu chứng bất luôn, đàn bà cần thăm khám kịp thời để được chữa trị sớm.

Hỏi: Chào bác sĩ, tôi 20 độ tuổi, là sinh viên học xa nhà, chưa quan hệ. Thời gian này, cháu liên tục bị tiểu buốt, tiểu gắt, đau lúc đi tiểu. Mẹ em nói cần phải đi khám sản phụ khoa để được chữa trị đúng phương pháp. Bác sĩ giúp cháu hỏi là khám sản phụ khoa có đau không, quy trình thăm khám như thay nào? Trước thời điểm thăm khám em có nên nhịn ăn không ạ? Tôi cảm ơn bác sĩ!

Thu Hoài, Thường Tín, Thủ đô Hà Nội

Trả lời: Chào bạn!

Mang câu hỏi “Khám phụ khoa có đau đớn không? Phác đồ thăm khám thay nào? Có cần thiết nhịn ăn trước khi thăm khám?” Bác sĩ chuyên khoa Lương Thị Phương Nam, cố vấn y học của website Bác sĩ Lê Phương Tuấn, sẽ giải đáp như là sau:

Khám phụ khoa liên tục là khúc mắc khó nói khiến các bạn nữ lo ngại lúc đi thăm khám căn bệnh. Tâm lý xấu hổ, sợ đau đớn, sợ ảnh hưởng, sợ không kín đáo... khiến cho chị em hay trì hoãn vấn đề xét nghiệm. Vậy thăm khám phụ khoa có thực sự đáng sợ đến thế? Có đau đớn hay gây nên không dễ chịu tác động gì hay không? Quy trình kiểm tra thay nào?

Thời gian bạn kiểm tra sản phụ khoa, vấn đề thứ nhất bác sĩ sẽ hỏi về mức độ của bạn, những biểu hiện khiến cho bạn khó chịu và những tiền sử căn bệnh lý, tiền sử phụ khoa, dị ứng... để định hướng cho việc thăm khám và

chỉ dẫn thăm khám và điều trị kế tiếp.

Nếu định hướng đến căn bệnh lý phụ khoa, bác sĩ sẽ thăm khám:

- Khám Bên cạnh ổ bụng và bộ phận sinh dục ngoài: thăm khám Bên cạnh, đa số không gây nên không dễ chịu hay đau đớn.
- Khám trong: thăm khám sử dụng tay và thăm khám dùng mỏ vịt. Chuyên gia sẽ đưa dụng cụ tới trong để xem xét âm hộ, cổ tử cung của đối tượng. Trong quá trình này, chuyên gia có thể sử dụng dịch vùng kín thường bệnh phẩm khác để xét nghiệm ví như cần thiết. Quá trình này có khả năng gây nên 1 chút không dễ chịu khi bạn thăm khám lần đầu. Khám trong chỉ dùng thời điểm bạn đã giao hợp Rồi.
- Cận lâm sàng: Tùy vào những biểu hiện khi hỏi bệnh và kiểm tra, bác sĩ sẽ chỉ ra các chỉ định kiểm tra, siêu âm, chụp X-quang...
- Dưới lúc có các kết quả cận lâm sàng: bác sĩ sẽ nhận biết và đưa ra phương hướng điều trị, giúp đỡ và theo dõi sau này.

Tại trường hợp của bạn 20 độ tuổi, chưa giao hợp, gặp các dấu hiệu liên tục gặp phải đi đái buốt, tiểu gắt, đau lúc đi tiểu... Đây là các dấu hiệu hay gặp ở các bệnh lý về đường tiết niệu. Bạn cần thăm khám chuyên môn thận tiết niệu trước, sau đấy bác sĩ sẽ chỉ định thăm khám sản phụ khoa giả dụ cần. Hơn nữa, bạn chưa quan hệ tình dục, cần thiết chuyên gia hầu như sẽ khám Ngoài cho bản thân, việc này không gây mệt mỏi luôn khó chịu gì. Hẳn tới đây bạn đã từng có câu tư vấn giúp vấn đề thăm khám sản phụ khoa có đau không. Về phần vướng mắc trước thời gian xét nghiệm, có cần nhịn ăn hay không, bác sĩ giải đáp bạn đó là sau:

Trước lúc kiểm tra, bạn cần phải nhịn ăn, bởi dựa Trên đây tiền sử, biểu hiện chuyên gia sẽ chỉ định thăm khám mà một số chỉ số có khả năng tác động dưới bữa ăn. Mặt khác nên nhịn tiểu bởi liệu trình kiểm tra có khả năng cần vô cùng âm sản phụ khoa qua con đường bụng và tiến hành kiểm tra nước tiểu.

Ngoài ra, bạn nên: áp dụng nhiều nước, đi đái tức thì thời gian có nhu cầu, vệ sinh cô bé ngày 2-3 lần và thăm khám kịp thời không nên để tình trạng nghiêm trọng hơn

Tham khảo:

- [**Top 4 địa chỉ chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung**](#)
- [**Khí hư màu trắng sữa**](#)
- [**Vá màng trinh hết bao nhiêu tiền ở đâu an toàn và kín đáo**](#)

- **Cách chữa đau bụng kinh tức thời**
- **Chữa hôi nách hết bao nhiêu tiền**